

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) là Công ty con có 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon Đài Loan. Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Fubon Life Việt Nam chính thức nhận được giấy phép hoạt động của Bộ Tài chính, trụ sở chính Công ty tại Hà Nội, Việt Nam, Chi nhánh đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Fubon Life Việt Nam tuân thủ mô hình kinh doanh của Công ty mẹ, nắm bắt phương châm kinh doanh “Thành Tín, Thân Thiện, Chuyên Nghiệp, Sáng Tạo”, kết hợp với tình hình thực tiễn của nước sở tại, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ giàu chuyên môn, với tinh thần “Hướng tới khách hàng” tích cực thâm nhập tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Với phương châm “đã tốt nay còn tốt hơn”, Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng “Dịch vụ tận tâm”, không những cố gắng phát triển mở rộng Công ty mà còn quan tâm tới trách nhiệm của Doanh nghiệp với xã hội, với mục tiêu phấn đấu trở thành Công ty Bảo hiểm đáng tin cậy nhất của Khách hàng, đồng thời mang lại các Dịch vụ bảo hiểm, Quản lý tài chính trọn gói đồng bộ.

Hotline : **+84-24-62827887**

Thời gian làm việc : từ 8:00 đến 18:00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Mạng lưới phục vụ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 10 và 11, Tòa nhà Discovery Complex,
302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT : +84-24-62827888
Fax: +84-24-32069998

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng,
436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
ĐT : +84-28-39296828
Fax: +84-28-39296829



Xuất bản tháng 04 năm 2019

**TAI NẠN HOẶC NGÀY MAI,
NÀO AI BIẾT TRƯỚC ?
BẢO HIỂM GIÚP BẠN VỮNG BƯỚC
VÀO TƯƠNG LAI !**



PHÚC BẢO AN KIM (ADROP01)

Fubon Life
Bảo Hiểm Nhân Thọ

<http://www.fubonlife.com.vn>

Bản giới thiệu này chỉ mang tính tham khảo, chi tiết nội dung sản phẩm và những thay đổi có liên quan, xin vui lòng xem thêm trong điều khoản hợp đồng, quy định về thẩm định và các quy định về thay đổi nội dung hợp đồng tại thời điểm được bảo hiểm.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

[Bảo hiểm hỗn hợp thêm quyền lợi bảo hiểm tai nạn]

Ngoài quyền lợi bảo vệ thông thường, trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thông thường được chi trả thêm **100%** Số tiền bảo hiểm

[Gia tăng quyền lợi bảo hiểm tai nạn hàng không]

Trong trường hợp tử vong do tai nạn hàng không, sẽ được chi trả thêm **200%** Số tiền bảo hiểm

[Quyền lợi tiền mặt]

Đóng phí đủ 10 năm hoặc 20 năm, nhận về số tiền tương đương **115%** hoặc **130%** tổng số phí bảo hiểm đã đóng, giúp bạn thực hiện kế hoạch tiết kiệm hoặc về hưu.

VÍ DỤ MINH HỌA

Anh Phúc 30 tuổi, vì muốn tăng quyền lợi bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn, đã tham gia sản phẩm **PHÚC BẢO AN KIM (ADROP01)** với số tiền bảo hiểm (STBH) **100.000.000 VNĐ**, đóng phí 20 năm, phí bảo hiểm hàng năm là **9.000.000 VNĐ**, được đảm bảo các quyền lợi bảo vệ Tử vong, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Quyền lợi tiền mặt, cũng như quyền lợi bảo vệ Tai nạn thông thường và Tai nạn hàng không. Gia tăng thời gian bảo vệ cho đến khi anh Phúc 70 tuổi.

Khi đóng phí đủ 20 năm, anh Phúc có thể nhận về 130% tổng số phí bảo hiểm đã đóng, với tổng số tiền lên đến **243.000.000 VNĐ**, có thể coi đây là số tiền dưỡng lão hoặc quỹ thực hiện mơ ước cho bản thân. Đặc biệt, sau khi nhận được Quyền lợi tiền mặt, anh vẫn được bảo đảm các quyền lợi bảo hiểm đến khi anh 70 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm	Quyền lợi được chi trả	
	Trong thời hạn đóng phí (20 năm)	Sau thời hạn đóng phí (20 năm) tới năm 70 tuổi
Quyền lợi tiền mặt	—	Đóng phí đủ 20 năm : 130% tổng số phí bảo hiểm đã đóng
Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn thông thường	Giá trị lớn nhất (STBH , 105% Tổng số phí bảo hiểm đã đóng, Giá trị hợp đồng)	100%STBH
Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn(*)	Giá trị lớn nhất (STBH, 105% Tổng số phí bảo hiểm đã đóng, Giá trị hợp đồng) + 100% STBH	200%STBH

(*): Tử vong do tai nạn hàng không = Quyền lợi tử vong thông thường + 200%STBH

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi tiền mặt

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và phí bảo hiểm đã đóng đầy đủ theo qui định, Công ty sẽ chi trả quyền lợi tiền mặt tại thời điểm cuối năm kết thúc thời hạn đóng phí.

Quyền lợi tiền mặt được trả như sau :

Thời hạn đóng phí	Quyền lợi tiền mặt
10 năm	115% Tổng phí bảo hiểm chuẩn đã đóng
20 năm	130% Tổng phí bảo hiểm chuẩn đã đóng

Quyền lợi trong trường hợp tử vong không do tai nạn

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và trong thời hạn đóng phí, nếu Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm và không do tai nạn gây ra, Công ty sẽ chi trả khoản tiền bảo hiểm lớn hơn trong những khoản sau: 100% Số tiền bảo hiểm hoặc 105% Tổng số phí bảo hiểm chuẩn đã đóng hoặc Giá trị hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm cuối năm hợp đồng xảy ra sự kiện tử vong.

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sau thời hạn đóng phí, nếu Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm và không do tai nạn gây ra, Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Ngay sau sự kiện tử vong, hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và trong thời hạn đóng phí, nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn mà không do tai nạn gây ra, Công ty sẽ chi trả khoản tiền bảo hiểm lớn hơn trong những khoản sau: 100% Số tiền bảo hiểm hoặc 105% Tổng số phí bảo hiểm chuẩn đã đóng hoặc Giá trị hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm cuối năm hợp đồng xảy ra sự kiện thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và sau thời hạn đóng phí, nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn mà không do tai nạn gây ra, Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Ngay sau sự kiện thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi trong trường hợp tử vong do tai nạn

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi trong trường hợp tử vong không do tai nạn và 100% Số tiền bảo hiểm. Ngoài ra sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn khi di chuyển bằng đường hàng không.

Ngay sau sự kiện tử vong, hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn (xem định nghĩa ở Phụ lục) do tai nạn gây ra, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn và 100% Số tiền bảo hiểm.

Ngay sau sự kiện thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực.

(Chi tiết vui lòng tham khảo Điều khoản Hợp đồng)

QUY ĐỊNH SẢN PHẨM

Thời hạn hợp đồng/ Thời hạn đóng phí/ Định kỳ đóng phí :

Thời hạn hợp đồng	Thời hạn đóng phí	Tuổi bảo hiểm	Định kỳ đóng phí
Đến khi Người được bảo hiểm 70 tuổi	10 năm	30 ngày tuổi~55 tuổi	Năm/ nửa năm/ quý
	20 năm	30 ngày tuổi~45 tuổi	

Hạn mức phí bảo hiểm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ) :

► Các định kỳ phí hàng năm, nửa năm, quý: không được thấp hơn 600.000 đồng/ kỳ

Hạn mức Số tiền bảo hiểm :

► Tối thiểu: 30.000.000 VNĐ

► Tối đa: 2.000.000.000 VNĐ

Giới hạn về Sản phẩm bổ trợ

Có thể mua kèm sản phẩm bổ trợ được Bộ Tài chính thông qua